



*Tài liệu*

# SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÁNG  
10/2022

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH

## CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

### NỘI DUNG CHÍNH



**TƯ TƯỞNG  
HỒ CHÍ MINH**



**NGÀY THÀNH LẬP HỘI  
LHTN VIỆT NAM**



**ĐẠI HỘI ĐOÀN  
TNCS HỒ CHÍ MINH  
TỈNH QUẢNG NINH  
LẦN THỨ XII**



**NGÀY KỶ NIỆM**



THÁNG 10  
2022



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



## Nhớ những lời dạy của Bác Hồ dành cho thanh niên

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Bởi theo Người thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên các mặt trận, góp phần xây dựng hoà bình. Bác rất tin tưởng ở thanh niên - lực lượng hậu bị của Đảng và là lực lượng cách mạng cho đời sau.

Ngay từ thời trẻ, Người đã ý thức được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là vô cùng to lớn. Như tình cảm của một người cha đối với con, Bác Hồ hiểu rõ những ưu, nhược điểm của thanh niên nước ta. Bác luôn căn dặn thanh niên: *“Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”*. Bác luôn nhấn mạnh đến việc học tập, vấn đề cốt lõi để các thế hệ thanh niên trang bị cho mình sự hiểu biết, vốn kiến thức, một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho các thế hệ thanh niên có thể vươn mình ra biển lớn, lấy sức trẻ làm giàu cho Tổ quốc, quê hương.

Có thể khẳng định rằng, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cho thế hệ trẻ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.





# TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2018). Nhân dịp này, xin được trích dẫn những lời dạy mà lúc sinh thời Bác đã dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam để thấy được những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm bồi dưỡng những thế hệ thanh niên của Bác kính yêu.

*Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”.*

(Thư gửi Thanh niên An Nam, 1925)

*“... ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nhà nước trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.*

(Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945).

*Hỡi anh chị em thanh niên Nam Bộ!*

*Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập tự do của nước Việt Nam. Dẫu có phải hy sinh đến nửa số dân tộc, ta cũng quyết hy sinh. Cuộc kháng chiến tự vệ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam phải toàn thắng”.*

(“Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”, ngày 30/10/1945)





# TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

*“... Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.*

*Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành “đời sống mới”.*

*Đời sống mới là:*

- Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ.*
- Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm.*
- Việc nên làm (như ủng hộ kháng chiến, tăng gia sản xuất) thì ta không chờ ai nhắc nhở.*
- Việc nên tránh (như tự tư tự lợi) thì ta không đợi ai ngăn ngừa”*

*(Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, 1 - 1946, Sđd, tập 4, trang 167.)*

*“... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.*

*(“Thư gửi các bạn thanh niên”, ngày 12/8/1947)*

*Không có việc gì khó  
Chỉ sợ lòng không bền  
Đào núi và lấp biển  
Quyết chí ắt làm nên”.*

*(Bài thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951)*





# TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

*“Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là: Phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát...”*

(Thư gửi thanh niên, tháng 4/1951, Hồ Chí Minh toàn tập)

*“Kháng chiến càng tiến tới, công việc ngày càng nhiều, chúng ta cần củng cố và phát triển Đội TNXP để bảo đảm thêm công việc kháng chiến và đào tạo cán bộ sau này. Nhiệm vụ của Đội TNXP là xung phong mọi việc bất kỳ việc khó, việc dễ và phục vụ đến ngày kháng chiến thành công. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang của thanh niên”*

(“Đội Thanh niên xung phong” đăng trên báo Nhân Dân số 147, 1953)

*“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”*

(Bài nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 19/11/1955)





# TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

*“Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Để thật xứng đáng là người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết tâm thực hiện mấy điều sau đây:*

*- Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà.*

*- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu, tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lãng phí.*

*- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”*

(Bài nói chuyện tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/1960)

*“Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.*

(Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, ngày 24/3/1961)

*“Bác rất yêu quý thanh niên:*

*- Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng.*





# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

## ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM



Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

**TỪ NGÀY 08/10  
ĐẾN 15/10/1956**

**NGÀY  
15/10/1956**

Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến dự. Huân thị tại Đại hội, Bác căn dặn: "... Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh..."



**HỒ  
CHÍ  
MINH**

**PHẠM  
NGỌC  
THẠCH**



Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 52 thành viên do Bác sỹ - Anh hùng Lao động Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch

**NGÀY  
15/10/1956**

Đại hội xác định tinh thần cơ bản của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là: "Đoàn kết rộng rãi, lâu dài, dựa trên sự thật thà, thân ái giúp đỡ nhau, tôn trọng tính chất độc lập của các tổ chức và làm việc theo phương pháp dân chủ bàn bạc để cùng nhau thỏa thuận, thống nhất ý kiến và thực hiện"

**NGÀY  
15/10/1956**

**NGÀY  
20/12/1960**

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Tiếp sau đó, Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam được thành lập bao gồm Hội Liên hiệp Sinh viên giải phóng, Hội Học sinh giải phóng và các tổ chức thanh niên yêu nước khác do nhà văn, nhà báo Trần Bạch Đằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam làm Chủ tịch Hội

**THÁNG 10  
2022**



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

# ĐẠI HỘI

THANH NIÊN  
VIỆT NAM

## ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II

Tháng 12/1961  
**THỦ ĐÔ HÀ NỘI**

-  400 đại biểu của các tổ chức và tầng lớp thanh niên tham dự
-  Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội gồm 78 thành viên
-  Giáo sư Phạm Huy Thông - Giám đốc trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội
-  Đại hội đã phát động thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và ra sức ủng hộ cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam

THÁNG 10  
2022



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**





# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II



Trong bài nói chuyện với Đại hội,  
Bác Hồ đã bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc đối với thanh niên:

Bác rất yêu quý thanh niên,

- Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng.
- Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc.
- Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: "Đâu cần, thanh niên có; việc gì khó, thanh niên làm".

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, hơn một vạn tập thể thanh niên đã phân đầu đạt nhiều thành tích to lớn trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất; 80 vạn đoàn viên, hội viên, thanh niên miền Bắc tự nguyện đăng ký phân đầu theo tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai"; 15 vạn thanh niên tình nguyện gia nhập các Đội Thanh niên Xung phong chống Mỹ, cứu nước. Hơn 3 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia phong trào "Ba sẵn sàng"; và hơn 2 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia phong trào "Năm xung phong"; cùng hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang, nêu cao quyết tâm "Xả độc Trường Sơn đi cứu nước", xứng đáng với lời khen của Bác Hồ "Các cháu là thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

## ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Thực hiện

### **Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 22 - Khóa III**

Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 20 và 21/9/1976, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam đã tổ chức Hội nghị thống nhất Mặt trận Thanh niên cả nước lấy tên chung là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị thông qua

### **Điều lệ mới của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam**

Và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 96 thành viên do Giáo sư Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch.

Trong hai ngày tiếp theo

### **Ngày 24 và 25/9/1976**

Hội nghị toàn quốc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục họp tại thành phố Hồ Chí Minh thảo luận và đề ra nội dung công tác Hội trong thời kỳ mới; đồng thời thảo luận công tác củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới.

Hội nghị thông qua

### **Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam**

Họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội. Anh Hà Quang Dự, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa V được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội thay Giáo sư Lê Quang Vịnh nhận nhiệm vụ mới.

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

## ĐẠI HỘI

### ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

### HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ III

Ngày 08/12/1994

## THỦ ĐÔ HÀ NỘI

400 đại biểu

Đại hội đã thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội gồm 110 thành viên, Đoàn Chủ tịch gồm 19 thành viên.

**Đổng chí Hồ Đức Việt**, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội

Đại hội đã quyết định lấy ngày **15/10/1956 là ngày truyền thống** hàng năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đại hội quyết định các nhiệm vụ chủ yếu của Hội từ năm 1994 đến năm 1999 với 5 chương trình là: "Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh"; "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hoá, thể dục thể thao"; "Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh"; "Công tác xã hội, bảo vệ môi trường" và "Hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ trong khu vực và trên thế giới"; 3 cuộc vận động là: "Tiết kiệm, tích lũy", "Chống mù chữ, chống thất học" và "Hiến máu nhân đạo".

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức vào tháng 3 năm 1998, đã hiệp thương chọn cử chị Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thay cho đồng chí Hồ Đức Việt được Bộ Chính trị điều động nhận nhiệm vụ mới vào cuối năm 1996.

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

# ĐẠI HỘI

## ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

### HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ IV

Từ ngày 13 – 15/01/2000

## THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 599 đại biểu

 Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và quyết định đề ra 5 cuộc vận động là: "Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; "Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh"; "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; "Vì chủ quyền Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên" và "Xây dựng nếp sống văn minh đậm đà bản sắc dân tộc".

 Đại hội hiệp thương chọn cử chị Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa III giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IV.

 Tại kỳ họp Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 (khóa IV) ngày 15/2/2003, đã hiệp thương kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội khóa IV và hiệp thương chọn cử anh Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới.

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)

## ĐẠI HỘI

### ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

### HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI

Từ ngày 26 – 27/4/2010  
**THỦ ĐÔ HÀ NỘI**

995 đại biểu

Với tinh thần "Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh", Đại hội đã phát động trong thanh niên cả nước 3 cuộc vận động: "Thanh niên sống đẹp - sống có ích"; "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường" và "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng"; 2 chương trình: "Khi Tổ quốc cần" và "Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên".

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI gồm 155 thành viên

Anh Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa V được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, khóa VI, anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI thay anh Nguyễn Phước Lộc được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 10, khóa VI, anh Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI thay anh Phan Văn Mãi được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN**  
**TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)



## THÀNH TÍCH



NĂM 1999



NĂM 2005

“

Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH



# KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2022)



## MỤC TIÊU CHUNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

*"Xây dựng một lớp thanh niên có lòng yêu nước, yêu chế độ; có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người; có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội; có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của cộng đồng, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc; có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tập hợp, đoàn kết rộng rãi thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa".*

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH



## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

**SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI CỦA TUỔI TRẺ TOÀN TỈNH**  
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/10 tới đây, với khoảng gần 450 đại biểu tham dự, trong đó có 295 đại biểu chính thức, 150 đại biểu khách mời. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công tốt đẹp.



*Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội*

THÁNG 10  
2022



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**





## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, tính đến ngày 10/8, 100% đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Nhìn chung, đại hội đoàn các cấp được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, khoa học, vui tươi. Việc xây dựng văn kiện đại hội được đầu tư, bám sát nghị quyết đại hội Đảng cùng cấp và định hướng của đoàn cấp trên; văn kiện trình đại hội đều được lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các đối tượng ĐVTN và tại đại hội đoàn cấp dưới. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, quy trình bầu cử tại đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, khách quan, minh bạch.

Đặc biệt, 100% đơn vị cấp huyện đều tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, thể hiện tinh thần đổi mới và dân chủ rất cao của đại hội trong việc tín nhiệm lựa chọn thủ lĩnh thanh niên. Đây là điểm mới rất đáng chú ý của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. Qua đại hội, các đơn vị đã bầu 406 đồng chí tham gia ban chấp hành đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có 125 đồng chí tham gia ban thường vụ, 18 đồng chí được bầu giữ chức danh bí thư, 22 đồng chí được bầu giữ chức danh phó bí thư (trong đó có 3 đồng chí giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm), 80 đồng chí tham gia ủy ban kiểm tra đoàn cấp huyện. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện mới mẻ, sáng tạo, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng chuyên mục “Hướng tới đại hội đoàn” trên website của Tỉnh Đoàn để đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp.



## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Đến nay, có hàng trăm tin, bài viết tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, facebook các đơn vị đoàn. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động, sự kiện, các công trình chào mừng đại hội, như: Phát hành ấn phẩm âm nhạc “Top 10 ca khúc Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về tuổi trẻ Quảng Ninh” trên nền tảng số; phát động thi sáng tác biểu trưng, thi sáng tác MV các ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII...

Đặc biệt, điểm mới trong công tác tuyên truyền đại hội đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027 tại Quảng Ninh là các đơn vị đã ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội tạo sự mới mẻ, sáng tạo. Trong quá trình tổ chức đại hội, tài liệu đại hội được cập nhật bằng mã QR nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu bằng giấy in...

Tại buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 mới đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội và thống nhất số lượng đại biểu chính thức, các dự thảo văn kiện đại hội, thời gian dự kiến tổ chức đại hội.

THÁNG 10  
2022



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tiếp tục tập trung hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Trong đó lưu ý sắp xếp chương trình đại hội bảo đảm đúng quy định, điều lệ, hợp lý về mặt thời gian. Về công tác chuẩn bị các văn kiện trình tại đại hội, đồng chí đánh giá cao chất lượng các nội dung đã được chuẩn bị. Đồng thời lưu ý trong quá trình hoàn thiện, bổ sung, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần cập nhật thêm một số định hướng lớn của Trung ương và bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương để đưa ra các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự, Quảng Ninh là một trong số ít các địa phương đã chuẩn bị đề án nhân sự một cách chu đáo, kỹ lưỡng, vừa đảm bảo về cơ cấu, vừa nâng cao được trình độ, chất lượng của Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII dự kiến sẽ có 295 đại biểu chính thức về dự, đại diện cho hàng chục nghìn ĐVTN toàn tỉnh. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã sớm thành lập Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban hậu cần, Tiểu ban tuyên truyền, để triển khai công việc phục vụ đại hội. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự nhận được sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn với yêu cầu đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, trong đó tiêu chuẩn nhân sự coi trọng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

THÁNG 10  
2022



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027



*Đoàn Than Quảng Ninh gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh cho công trình “Vận chuyển lắp đặt thiết bị lò chợ CGH 10.3 khu 3 vỉa 10” (tháng 3/2022)*

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới trong phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần xung kích, đóng góp của thế hệ trẻ địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hiện đã tiếp thu, hoàn thành việc chỉnh sửa văn kiện đại hội, hoàn thiện các phương án về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh, hậu cần cho đại hội. Với sự chuẩn bị chủ động, tích cực, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



# ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII

**CẢM NGHĨ CỦA ĐẠI BIỂU GỬI TỚI ĐẠI HỘI!**



*Đại biểu Đoàn Thanh niên Huyện Vân Đồn*

Đại diện cho đoàn viên thanh niên huyện Vân Đồn về tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) với tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, chúng tôi rất mong thông qua kỳ Đại hội lần này sẽ chọn ra những đại biểu tiêu biểu nhất, ưu tú, đủ năng lực để lãnh đạo, từ đó đề ra những phương hướng để dẫn dắt Công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được những thành tích tốt nhất. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh.

Đồng thời, chúng tôi mong rằng tại Đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, định hướng các nội dung trọng tâm của Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới, đặc biệt là việc đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động của tổ chức Đoàn để hấp dẫn và cuốn hút đoàn viên, thanh niên hơn nữa. Cần nghĩ đến những cách thức sinh hoạt Đoàn thú vị, tránh đi theo lối mòn, tạo được sân chơi mới thực sự cho đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động Đoàn cần phong phú, mềm mại, thu hút và phù hợp với xu hướng của giới trẻ hơn. Khi đó, việc lồng ghép một thông điệp có tính giáo dục không còn khô cứng. Như vậy, thông qua tổ chức những hoạt động, chương trình thú vị, các nội dung, thông điệp mà tổ chức Đoàn chúng ta muốn truyền tải sẽ “thấm” vào đoàn viên, thanh niên một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

THÁNG 10  
2022



*Tài liệu*

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



# ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XII

**CẢM NGHĨ CỦA ĐẠI BIỂU GỬI TỚI ĐẠI HỘI!**



*Đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh*

*“Cần tạo lập môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến  
và khẳng định bản thân”*

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Sáng tạo - Tiên phong - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, xung kích đi đầu trong chuyển đổi số toàn diện, công tác cải cách hành chính... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, không ngừng khẳng định vị thế của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp.

Là đại diện cho trí tuệ, tinh thần của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chúng tôi cho rằng, để phát huy hơn nữa vai trò của Thanh niên trong tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp cần tạo lập môi trường để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản thân, phát huy những phẩm chất nổi bật của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên.

Đặc biệt trong xu hướng chuyển đổi số toàn diện như hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thông qua việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là trong nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh, phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước; kết hợp việc tạo lập môi trường để phát huy tính sáng tạo của thanh niên với việc đề xuất cơ chế, tăng cường tinh kết nối trong tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, không ngừng mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên theo Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THÁNG 10  
2022



Tài liệu

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH**



## KỶ NIỆM, TRUYỀN THÔNG THÁNG 10

**NGÀY 01/10/1991:** Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

**NGÀY 04/10/1920:** Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

**NGÀY 10/10/1954:** Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô.

**NGÀY 13/10/1945:** Kỷ niệm Ngày thành lập doanh nhân Việt Nam

**NGÀY 14/10/1930:** Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

**NGÀY 15/10/1956:** Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

**NGÀY 15/10/1930:** Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

